



## ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๓  
ที่ ทส ๑๖๒๖.๑๓/๕๖๕ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ให้พิจารณามอบหมายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับผิดชอบดำเนินงาน ทุกกิจกรรม/โครงการ ตามแผน  
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/  
ว ๒๙๐๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พิจารณามอบหมายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับผิดชอบ  
ดำเนินงาน ทุกกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ  
ในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ ขอให้สำนักฯ มอบหมายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับผิดชอบดำเนินงาน ทุก  
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอที่  
รับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับ ของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และผู้อำนวยการศูนย์  
ป่าไม้ (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ) จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) <http://new.forest.go.th/songkhla๑๓/>  
หัวข้อหนังสือเวียน

(นายเจษฎา เจษฎานันท์)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



# บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
เลขที่: 2557
วันที่: ๕ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา: 09:37 น.

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๕๕๐ ต่อ ๑๑๓  
 ที่ ทส ๑๖๒๖.๑๓/๒๕๕๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ให้พิจารณามอบหมายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับผิดชอบดำเนินงาน ทุกกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พิจารณามอบหมายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับผิดชอบดำเนินงาน ทุกกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ ขอให้สำนักฯ มอบหมายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับผิดชอบดำเนินงาน ทุกกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับ ของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ) มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอ โปรดลงนามในหนังสือคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นายกิตติศักดิ์ เต็มตระกูล)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายณรงค์ อุตมา)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  
 ตำแหน่งที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายเจษฎา เสงี่ยมรัตน์)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงานกรมการแพทย์	ที่ 13 (สงขลา)
เลขที่รับ	1622
วันที่	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา	11.42 น.

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๒ - ๓ ต่อ ๕๐๔๘  
 ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว ๒๙๐๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ส่วนอำนวยการ	เลขที่รับ	510
เรื่อง	วันที่	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒
	เวลา	14.04

เรื่อง ให้พิจารณาออบหมายหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับผิดชอบดำเนินงาน ทุกกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอที่ได้รับผิดชอบ

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน  
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน  
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ผ่านแผนงานและงบประมาณ	เลขที่รับ	46
วันที่	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒	
เวลา		

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/๑๐๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งให้หน่วยงานพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ให้สามารถดำเนินการกิจที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ ในการปรับโครงสร้าง ภารกิจ ของกรมป่าไม้ ให้แก้ไขปัญหาประชาชนด้านป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักในส่วนกลางจัดสรรแผนงานและงบประมาณเพื่อเสริมความเข้มแข็งของศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เร่งจัดอัตรากำลังและอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับ นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว จึงขอให้ทุกสำนักฯ มอบหมายให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รับผิดชอบควบคุมกำกับกับการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอที่ได้รับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับ ของผู้อำนวยการ

<input checked="" type="checkbox"/> สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ตามลำดับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารทั่วไป <input type="checkbox"/> ฝ่ายการเงินและบัญชี <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ <input type="checkbox"/> ฝ่ายสารสนเทศ <input type="checkbox"/> ศูนย์บริการประชาชน
---	--

นายเจษฎา เจริญชัยษา  
 (นายเจษฎา เจริญชัยษา) นายอธิบดีกรมป่าไม้  
 อธิบดีกรมป่าไม้

(นายอรรถพล เจริญชัยษา) นายอธิบดีกรมป่าไม้  
 อธิบดีกรมป่าไม้

นายเจษฎา เจริญชัยษา  
 (นายเจษฎา เจริญชัยษา)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

นายกิติศักดิ์ เต็มจรยุทธ  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ